

ตัวชี้วัด 1.10.3	จำนวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง	
	หน่วยวัด : คน	ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
	หน่วยงานเจ้าภาพ : กองบริหารงานบุคคล	

❖ **คำอธิบาย :**

พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเองเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาจารย์ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานในยุคดิจิทัลและมีความเป็นมืออาชีพ อาจารย์ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนเองหรือศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชาของตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถใช้หลักการแนวคิด และทฤษฎีในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงผลงานถึงภาวะผู้นำหรือผู้สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการข้างต้นจนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ

เงื่อนไข : มีใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบประกาศนียบัตรในศาสตร์ของตนเองหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

❖ **เกณฑ์การให้คะแนน :**

▶ **ระดับมหาวิทยาลัย**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
7 คน	9 คน	11 คน	13 คน	15 คน

▶ **ระดับหน่วยงาน**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	-	1 คน

❖ **ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน :**

1. จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. จำนวนและรายชื่ออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบประกาศนียบัตรในศาสตร์ของตนเองหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถ้ามี)